

## TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM QUAN TẠI KHU DI TÍCH K9 ĐÁ CHÔNG – KHU DU LỊCH AO VUA

*Ngày 28/11/2024, được sự cho phép của PGD&ĐT huyện Thanh Trì, trường THCS Chu Văn An đã tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tại khu di tích K9 Đá Chông – Khu du lịch Ao Vua.*

Hoạt động học tập tham quan ngoại khóa là một trong những hoạt động luôn được Ban Giám Hiệu trường THCS Chu Văn An chú trọng. Đây là hoạt động luôn đồng hành cùng hoạt động chính khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, giúp đẩy mạnh kiến thức thực tế thông qua các hoạt động xã hội, là nền tảng để các em phát triển kỹ năng vững chắc. Nắm bắt được tầm quan trọng cũng như những lợi ích thiết thực của hoạt động học tập tham quan ngoại khóa, trường THCS Chu Văn An luôn lựa chọn những địa điểm tổ chức hoạt động có tính chất giáo dục cao cho học sinh tham gia hàng năm. Ngày 28/11/2024 vừa qua, được sự đồng ý của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 và tình hình thực tế, trường THCS Chu Văn An đã tổ chức cho học sinh tham gia học tập ngoại khóa tại khu di tích K9 Đá Chông – Khu du lịch Ao Vua.

Đã 65 năm qua đi, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đá Chông, Khu Di tích K9 vẫn được giữ gìn nguyên vẹn và ngày càng được mở rộng, khang trang, sạch đẹp. Mở đầu buổi lễ kỷ niệm, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thịnh – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng tập thể Hội đồng sư phạm và các em học sinh khối lớp 9 đã làm lễ dâng hương, tưởng niệm lên Hồ Chủ tịch – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.



*Tập thể CBGVNV và học sinh trường tại khu di tích lịch sử quốc gia*

Tại khu di tích lịch sử, các em học sinh đã được đại diện Ban tổ chức thuyết minh để hiểu thêm về Di tích K9 - một trong những địa danh lịch sử, văn hóa đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người còn sống đến khi qua đời. Hoạt động thăm viếng khu Di tích K9, Đá Chông của trường THCS Chu Văn An thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; lòng kính trọng, sự biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ, khâm phục của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Điều này thực sự có ý nghĩa về mặt tinh thần đối với các em học sinh cuối cấp, bởi đây như một động lực động viên các em trong quá trình học tập và ôn thi. Học sinh khối lớp 9 trường THCS Chu Văn An xin hứa sẽ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vĩ đại.



*Tập thể CBGVNV và học sinh trường tại khu di tích lịch sử quốc gia*

Sau khi tham quan khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại mật danh K9 Đá Chông, thầy trò nhà trường cùng di chuyển sang khu du lịch Ao Vua để các em học sinh được tham gia các hoạt động sôi nổi, bổ ích, lý thú. Đến đây, các em được hòa mình vào thiên nhiên của khu sinh thái Ao Vua trải dài dưới chân núi Tản Viên lung linh huyền thoại với nhiều loại cây cối khác nhau. Các em cũng được sống trong không gian văn hóa Việt Nam bao la huyền tích với câu chuyện về Hùng Duệ Vương, công chúa Ngọc Hoa, Sơn Tinh, Thủy Tinh cùng những cảnh quan hùng vĩ, môi trường

trong trẻo, không gian đậm chất nhân văn. Hơn thế nữa, trải nghiệm hoạt động vượt thác, leo núi đã đem lại cho thầy và trò nhà trường những giây phút quý giá và hiếm hoi hòa vào nhịp thở của thiên nhiên, rèn luyện thể lực và sức bền tuyệt vời. Đối với hoạt động tại khu sinh thái, học sinh nhà trường vẫn thực hiện tốt kỷ luật để đảm bảo an toàn của bản thân và cả đoàn. Hãy cùng nhìn ngắm lại một vài khoảnh khắc đẹp trong buổi tham quan trải nghiệm của học sinh trường THCS Chu Văn An!







*Một số hình ảnh trong khu du lịch Ao Vua*

Hoạt động học tập tham quan ngoại khóa của trường THCS Chu Văn An đã kết thúc tốt đẹp và đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Thông qua chuyến đi, các em học sinh đã có những khoảnh khắc vô cùng thư giãn qua những trò chơi tập thể, với sự giao lưu gắn tình đoàn kết; tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc được bồi đắp thêm... Từ đó, các em có được những định hướng để bản thân học tập và rèn luyện tốt hơn./.